

13 November 2024

ห้องย่อย (Young Leaders Dialogue)

14.00 - 15.00	ห้องย่อย	<p>FARMING THE FUTURE: TECH-DRIVEN AGRICULTURAL, ปฏิวัติอุตสาหกรรมเกษตร ด้วยแนวคิดนวัตกรรมระดับโลก</p> <p>सानสิน ศรีภิรมย์รักษ์, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไตสตาร์ เพรช จำกัด ผศ. ดร.วิษุวัต สงนวล, อาจารย์ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท แอดวานซ์ กรีนฟาร์ม จำกัด ปีตาชัย เดชไกรศักดิ์, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แจสเบอร์รี่ จำกัด</p>
---------------	----------	--

1.สรุป session ที่เข้าร่วม ตอบ (5w)

มุ่งเน้นการพัฒนาภาคการเกษตรโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น ความไม่ปลอดภัยด้านอาหารจากการใช้สารเคมี ภาวะโรคและแมลง สภาพอากาศที่แปรปรวน และความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานที่เกิดจากการขาดการวางแผน และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ปัญหายังรวมถึงความเข้าใจของผู้บริโภคที่นิยมสินค้ารูปลักษณ์ดี จนทำให้เกษตรกรต้องพึ่งพาสารเคมีเพื่อให้สินค้าเป็นที่ยอมรับ แนวทางการแก้ปัญหาคือการสร้างฟาร์มระบบปิดที่ช่วยควบคุมอุณหภูมิและสิ่งแวดล้อม การใช้พื้นที่เพาะปลูกอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้ข้อมูล (Data-Driven) และเทคโนโลยีการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบการปลูก การพัฒนาผู้บริโภคให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกอาหารที่ปลอดภัย และสนับสนุนการสร้างอาชีพย่อยที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการจัดการข้อมูลและซอฟต์แวร์

14 November 2024

ห้องย่อย (Young Leaders Dialogue)

11.30-12.30	ห้องย่อย	<p>CITY OF TOMORROW: REDESIGNING URBAN LIFE, ออกแบบเมืองแห่งอนาคต คนรุ่นใหม่ต้องการอะไร?</p> <p>จิรพิสิษฐ์ รุจันเจริญ, ประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ ทอการคำจังหวังนครราชสีมา (YEC) ธนัท เศรษฐ์ หอวัฒนพันธ์, ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบ ViaBus ผศ.ปาณิทัต รัตนวิจิตร, หัวหน้าฝ่ายหลักสูตรฝึกอบรมและการวิจัย we!park</p>
-------------	----------	---

1.สรุป session ที่เข้าร่วม ตอบ (5w)

ผู้บรรยายได้เน้นถึงความสำคัญของการพัฒนาเมืองให้สอดคล้องกับความต้องการของคนรุ่นใหม่ โดยชี้ให้เห็นถึงปัญหาของโครงสร้างพื้นฐานและระบบขนส่งที่ไม่เชื่อมต่อ ส่งผลให้เกิดความเหนื่อยล้าในการเดินทางและขาดพื้นที่สีเขียว การพัฒนาแอปพลิเคชัน ViaBus ซึ่งติดตามขนส่งสาธารณะแบบเรียลไทม์สำหรับผู้ใช้งานกว่า 6 ล้านคน เป็นตัวอย่างของนวัตกรรมที่ช่วยแก้ไขปัญหา อีกทั้งยังมีแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่สีเขียวชั่วคราว (popup park) เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและสร้างความยั่งยืนในชุมชน นอกจากนี้ ผู้บรรยายได้เสนอแนวทางการพัฒนาเมืองที่ให้ความสำคัญกับการสร้างอัตลักษณ์ โดยไม่เน้นการพัฒนาโครงสร้างขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียว แต่สนับสนุนการพัฒนาที่เกิดจากชุมชน เพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและการมีส่วนร่วม แนวทางนี้ยังรวมถึงการกระจายอำนาจและงบประมาณไปยังเมืองรอง ให้มีศักยภาพในการตัดสินใจและพัฒนาได้ด้วยตนเอง รวมถึงการสร้าง Soft Power ที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อต่อยอดเป็นพลังทางสังคม